

Số: 136/BC-BPC

Kon Rẫy, ngày 18 tháng 11 năm 2022

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị thẩm tra báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khóa XV; Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức phiên họp để thảo luận, thẩm tra báo cáo số 513 /BC-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khóa XV.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, kết quả giám sát và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện cơ bản nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

## **I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG**

Ban Pháp chế nhận thấy, nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện đã phản ánh đầy đủ các mặt công tác chỉ đạo điều hành; phổ biến, tuyên truyền pháp luật; quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả giải quyết tin báo, tố giác và điều tra, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Báo cáo đã phân tích, đánh giá được thực trạng tình hình, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời, dự báo tình hình và đề ra phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện trong năm 2023.

## **II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

### **1. Công tác chỉ đạo, điều hành:**

Trong năm Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới. Đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng ngừa xã hội mà nòng cốt là phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội trong gia đình, ở địa bàn dân cư” được triển khai sâu rộng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”... góp phần nâng cao đời sống, thay đổi nhận thức trong Nhân dân, mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ngay từ cơ sở.

Qua báo cáo và tình hình thực tế cho thấy tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm hình sự xảy ra trên địa bàn huyện Kon Rẫy trong năm 2022 là 21 vụ - 21 đối tượng (*giảm so với cùng kỳ năm 2021 gần 46,7%*). Đặc biệt là tội phạm về ma túy không xảy ra, về an toàn giao 900 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ (*tăng 128 trường hợp so với cùng kỳ 2021*)

### **III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT**

Qua tình hình thực tế tại địa phương và báo cáo của UBND huyện cho thấy tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm đã giảm ở một số loại tội phạm song tình hình vi phạm về an toàn giao thông vẫn còn cao. Vì vậy Ban pháp chế kiến nghị với UBND huyện và các đơn vị có liên quan một số vấn đề sau:

#### **1. Đối với UBND huyện, Ban chỉ đạo an toàn giao thông của huyện:**

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, luật giao thông đường bộ đến với toàn dân đặc biệt có giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục tại các trường học trên địa bàn huyện nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân.

#### **2. Đối với Công An huyện**

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông.

- Chỉ đạo đơn vị quản lý trại giam làm tốt công tác ghi chép hồ sơ người bị tạm giam, tạm giữ chặt chẽ, đúng qui định, kiểm tra chặt chẽ đồ dùng cá nhân của người bị tạm giam trước khi vào buồng tạm giam, tạm giữ. Kiểm sát chặt chẽ việc tuân thủ theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự.

- Chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn quản lý chặt đối với những người bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ;



người đã chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Làm tốt hơn công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm.

Ban Pháp chế kính trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XV./.

**Nơi nhận:**

- HĐND huyện (bc);
- Thường trực HĐND huyện;
- Lưu: VT, BPC.



**Trương Thanh Tùng**